

## จัดสวนอย่างไร ให้มี "สวนจ๋วย" ดี

นำเสนอเมื่อ : 26 ต.ค. 2557

สวนในบ้านจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาสวนจ๋วยที่ดี เพราะหากบ้านของเราไม่มีสวน เช่นเป็น อาคารพาณิชย์ หรือคอนโดมิเนียม หากสภาพภายนอกมีลักษณะสวนจ๋วยที่ไม่ดี

ซินแสสวนจ๋วยหลาย ๆ ท่านกล่าวว่า หากชัยภูมิภายนอกไม่ดีพอก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาภายในของบ้านหรืออาคารนั้น ๆ แท้จริงแล้วการจัดสวนจ๋วยที่ดี เราจะต้องเริ่มตั้งแต่ภายนอกของตัวบ้านหรืออาคารของเรา เพราะสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นจะเป็นตัวบอกความบ้านหรืออาคารของเรานั้นจะสามารถดึงเอากระแสพลังที่ดีให้เข้ามาหาเราได้มากขนาดไหน

สวนในบ้านจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาสวนจ๋วยที่ดี เพราะหากบ้านของเราไม่มีสวน เช่นเป็น อาคารพาณิชย์ หรือคอนโดมิเนียม หากสภาพภายนอกมีลักษณะสวนจ๋วยที่ไม่ดี การแก้ไขจะสามารถทำได้ยาก แต่หากเป็นบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่ด้านนอกเป็นของตนเอง หรือมีสวนอยู่ภายในที่ดินตัวเอง เราก็สามารถจะใช้ในการปรับปรุงสวนจ๋วยภายนอกของตัวบ้านหรืออาคารให้ดีขึ้นได้ แมวสภาพแวดล้อมภายนอกที่ดินของเราอาจจะมีสวนจ๋วยที่ไม่ดีนั่นเอง โดยลักษณะสวนจ๋วยของสวนที่ดีนั้นมันดังต่อไปนี้

สวนบริเวณหน้าบ้าน ควรโปร่ง โล่ง เป็นลานสะสมพลังให้กับตัวบ้าน ไม่มีต้นไม้ใหญ่กีดขวางโดยเฉพาะบริเวณหน้าประตูทางเข้าของตัวบ้าน มีต้นไม้ เน้นเป็นต้นไม้พุ่มลักษณะไม่สูงมากได้ มากไปกวานั้นหากหน้าบ้านหรืออาคารพบกับองศาทิศทางที่ดีเป็นทิศทางที่เสริมโชคลาภของการจัดสวนจ๋วยในยุคที่ 8 (พ.ศ.2547-2567) การทำบ่อน้ำพุ น้ำลน น้ำตก หรือบ่อปลาเสริม ก็จะช่วยกระตุ่นพลังดีให้ไหลเวียนตลอดเวลาหรือบ้านอยู่ในโครงการจัดสรรหรือทำเลที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัย

วิธีทำรั้วหน้าบ้านที่ดี ควรมีสัดส่วนของความโปร่งโล่งอยู่พอสมควร ไม่ควรทำรั้วที่ทึบแน่นจนเกินไป เพื่อจะทำให้กระแสพลังดีจากภายนอกยังส่งพลังเข้ามาภายในตัวที่ดินของเราได้สะดวก

สวนบริเวณข้างบ้าน ควรดูรอบตัวที่ดินของเราไว้ทั้งสองด้าน เพื่อช่วยเก็บกระแสพลังไว้ในตัวบ้านหรืออาคารของเรา เช่น การทำรั้วบริเวณด้านข้างบ้านที่กว้าบริเวณรั้วด้านหน้าบ้าน การปลูกต้นไม้ทรงสูงตามแนวสวนด้านข้างบ้านให้สูงขึ้นมากกว่ากำแพงรั้วเล็กน้อย การทำระแนงไม้เสริมรั้วด้านข้างของตัวบ้านให้สูงกว่ารั้วด้านหน้าบ้านเล็กน้อย จะช่วยให้บ้านหรืออาคารนั้นเก็บกระแสพลังที่ไหลเข้ามาจากบริเวณสวนหน้าบ้านได้ดีมากขึ้นไปอีก โดยการดูสวนจ๋วยในหลักชัยภูมิเบื้องต้นก็จะต้องมีความเชื่อว่าทิศด้านซ้ายมือของบ้านเมื่อเรายืนจากในบ้านแล้วหันหน้าออก จะเป็นทิศที่เสริมฝ่ายชาย

ซินแสหลายท่านเรียกว่า “ทิศมังกรเขียว” ถ้าลักษณะของการจัดสวนหรือการปลูกต้นไม้ของสวนในฝั่งนี้ได้โดดเด่นดูมีพลัง ก็เสริมให้สมาชิกที่เป็นผู้ชายในบ้านโดดเด่น หาเงินหาทองได้เก่ง ในทางกลับกันหากการจัดสวนในทิศด้านขวามือของบ้านเด่น จะเป็นทิศที่เสริมฝ่ายหญิง หรือที่ซินแสหลายท่านเรียกว่าทิศเสือขาว ก็จะทำให้สมาชิกที่เป็นผู้หญิงในบ้านโดดเด่นมีโชคลาภ

ส่วนบริเวณหลังบ้าน ควรจะดูหนักแน่นมั่นคง เพราะหลังบ้านนั้นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยมองว่าเป็นทิศบารมีของเจ้าบ้าน นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นจุดเก็บพลังให้กับบ้านหรืออาคารของท่านอีกด้วย ดังนั้นการจัดสวนลักษณะที่เป็นสวนหิน หรือมีเนินดินสวยงาม ก็จะช่วยเสริมความหนักแน่นมั่นคง เสริมอำนาจบารมีให้กับท่านได้

นอกจากนั้นการทำรั้วด้านหลังบ้านหรืออาคารให้สูงกว่าด้านอื่น ๆ ก็จะช่วยเก็บพลังให้กับบ้านของท่านได้ หรือจะใช้เป็นการปลูกต้นไม้สูงตามแนวรั้วด้านหลังบ้าน หรือตีระแนงเสริมกำแพงด้านหลังบ้านให้สูงมากขึ้น ล้วนแล้วแต่ช่วยในการเก็บกระแสพลังไหลบ่าของท่านได้เช่นเดียวกัน

ต้องระวังการต่อเติมหลังบ้านจนทับต้นกระแสดมไหลเวียนไม่ได้ จะทำให้บ้านของท่านไม่มีโชคเสริม ไม่มีธุรกิจในอนาคต การเก็บขาวของหลังบ้านจนรกสกปรกก็จะทำให้บารมีเสียหาย ผู้คนไม่เคารพนับถือ.

อ. ตะวัน เลขะพัฒน์

ซินแสที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำ

[www.tawanfengshui.com](http://www.tawanfengshui.com)

ขอบคุณที่มาจาก [เตลินิวส์](#)